

สวัสดีคุณครู

ปีที่ 8 (26) ฉบับที่ 2009

ครบรอบ 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

นับตั้งแต่จัดตั้งสถาบันระดับอุดมศึกษาในนามวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่เมื่อปี 2540 วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพร้อมในหลายๆด้าน ทำให้ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) เปลี่ยนประเภทสถาบันมาเป็น "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ในปี 2546 และในวาระที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครบรอบ 10 ปี ได้จัดกิจกรรม "งานเฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยหาดใหญ่" ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งแถลงทิศทางและนโยบายทศวรรษใหม่ของสถาบัน



มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะสร้างความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ ความก้าวหน้าของการศึกษาอันทันสมัย และจะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำติด 1 ใน 10 ของประเทศ

อ.ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะสร้างความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ ความก้าวหน้าของการศึกษาอันทันสมัย และจะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำติด 1 ใน 10 ของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ด้าน **รศ.ดร.วัน เดชพิชัย** อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวเสริมเกี่ยวกับทิศทางของมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งพัฒนาภารกิจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องทำควบคู่ไปกับการสำรวจความต้องการของชุมชนและผู้ปกครองว่ามุ่งหวังให้สถาบันการศึกษาเอกชนเป็นอย่างไร

ในส่วนการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอีสต์ลัมซีย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น มหาวิทยาลัยยังก้าวสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยน

อาจารย์และนักศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษากับมหาวิทยาลัยอูตรดิตถ์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มนโยบายสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจในปี 2551 ให้สอดคล้องกับศักยภาพที่มีอยู่แล้วของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในด้าน การเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการปรับพื้นฐานหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมามีนักศึกษาไปสำเร็จ การศึกษากลับมาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคธุรกิจ" รศ.ดร.วันกล่าว

อ.วิฑูรย์ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวเสริมเกี่ยวกับด้านหลักสูตรว่า "การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีแผนระยะยาว 5 ปี โดยจะมีการขยายสาขาวิชาใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาภาษาจีนธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดหลักสูตรหลากหลาย แต่จะเน้นคณะและสาขาวิชา ที่มีอยู่แล้วให้เข้มข้นมากขึ้น"

อ.วิฑูรย์ยังกล่าวถึงโครงการเปิด "ศูนย์ประณีตศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่" อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานศิลปะของจังหวัดสงขลา มีเป้าหมาย

หมายเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะทุกแขนงที่สมบูรณ์แบบที่สุดของจังหวัดสงขลา มีการรวบรวมทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สถาปัตยกรรม และศิลปะวัตถุโบราณที่สะท้อนและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นภาคใต้ "ทางมหาวิทยาลัยหวังจะสร้างศูนย์ประณีตศิลป์ให้เป็นที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เป็นลักษณะที่เรียกว่าภูมิบ้านภูมิเมือง ที่ต้องแสดงศิลปะ ประเพณีของท้องถิ่นในจังหวัด อาจจะจัดให้มีการแสดง การจัดสัมมนา เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้ เป็นมากกว่าแค่พิพิธภัณฑ์เพื่อการชมหรือการศึกษา"

ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว **อ.ธรรพรช สัตยารักษ์** รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวถึงโครงการอื่นๆเนื่องในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ เช่น การพัฒนาไปสู่อนาคตด้วยเป้าหมายของการเป็น Electronics University มีการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning เน้นระบบการศึกษาและการบริการผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพื่อลดการใช้กระดาษ นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์สอบวัดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล (MOS & Prometric Testing Center) แห่งแรกของภาคใต้รวมถึงโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ ได้แก่ University Plaza ซึ่งเป็นอาคารที่รวมร้านค้า ส่วนแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษาเสมือนเป็นห้องเรียนจำลองให้นักศึกษาได้ฝึกการบริหารจัดการร้านค้าด้วยตนเองสอดคล้องกับการสร้างบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ สุดท้ายนี้ผู้บริหารทั้ง 4 ท่านกล่าวไปยังจุดเด่นของมหาวิทยาลัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นั้นมีความเป็นกันเอง และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เช่น นักศึกษาสามารถรอบพบพูดคุยกับอาจารย์ระดับผู้บริหารได้เสมอ รวมทั้งความพร้อมด้านสถานที่ทันสมัย มีความสวยงาม ขึ้นชื่อว่า เป็นมหาวิทยาลัยในสวน และตอบรับความต้องการด้านการศึกษานักศึกษาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ชยวรรค มานะศิริ